



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหภาพยุโรป

- เยอรมนีและฝรั่งเศสเรียกร้องประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย

๒. สาธารณรัฐออสเตรีย

- พรรค Social Democrats ได้คะแนนนำพรรค Freedom ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเวียนนา

๑. สหภาพยุโรป : เยอรมนีและฝรั่งเศสเรียกร้องประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย (วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘)

เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนาย Francois Hollande ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ในฐานะผู้นำประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมเป็นการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยที่กำลังเพิ่มมากขึ้น ณ เมือง Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นาง Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่า วิกฤตผู้ลี้ภัยในยุโรปเกิดความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหานี้ เพราะมีการแก้ไขเพียงลำพัง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหานี้ไม่สำเร็จ และกฎระเบียบของสหภาพยุโรปมีความล้าสมัยที่มอบภาระให้ประเทศสมาชิกที่ผู้ลี้ภัยเข้ามาถึงประเทศแรกมีสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศนั้น นอกจากนี้ นาย Hollande ประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวว่า สหภาพยุโรปกำลังอยู่ในความเสี่ยงหากกลุ่มประเทศสมาชิกไม่ร่วมมือกัน จะยังคงประสบอยู่กับปัญหาผู้ลี้ภัยที่เพิ่มมากขึ้น และปัญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา และกล่าวว่า สหภาพยุโรปมีความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย พร้อมกล่าวว่า สหภาพยุโรปว่า สหภาพยุโรปตระหนักได้เข้าถึงพัฒนาการของวิกฤต ซึ่งเข้าใจดีว่าสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง และแอฟริกา จะไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีผลตามมา ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะผลักดันในการแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเผชิญกับปัญหาผู้ลี้ภัยมายาวนาน อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปไม่ได้ละเว้นความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ นาย Hollande ได้กล่าวว่า เป็นไปได้ว่าในปีนี้มีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน อพยพเข้ามาในสหภาพยุโรป

ที่มา : Aljazeera.com

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒. สาธารณรัฐออสเตรีย : พรรค Social Democrats ได้คะแนนนำพรรค Freedom ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเวียนนา (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ผลปรากฏว่า พรรค Social Democrats ได้คะแนนนำพรรค Freedom Party จากผลการเลือกตั้งเบื้องต้น พรรค Green ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๑๒ และได้รับการคาดหมายว่าจะร่วมกับพรรค Social Democrats อยู่ในปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเวียนนา ขณะที่พรรค Social Democrats ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับคะแนนเสียงประมาณร้อยละ ๓๙ ซึ่งน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ร้อยละ ๕ และพรรค Freedom Party ซึ่งเป็นผู้รณรงค์หาเสียงที่แสดงความวิตกกังวลต่อกลุ่มผู้อพยพ ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๓๑ เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนประมาณร้อยละ ๕

อนึ่ง มีผู้อพยพจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ที่มุ่งหน้าสู่เยอรมนี โดยผ่านกรุงเวียนนา เมื่อเร็วๆ นี้ และมีร้อยละ ๕ ขอลี้ภัยมาอยู่ในกรุงเวียนนา

ที่มา : BBC NEWS

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

นายณรงค์ศักดิ์ บลิมใจ
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘